



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

Số 18 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3825 2526 * Fax: (84-4) 3826 5942

Website: www.petrovietnam.com.vn

Số:

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2019



Kính gửi:

- Hội đồng Trường và Ban giám hiệu;
- Tập thể Thầy giáo, Cô giáo, cán bộ công nhân viên Trường Cao đẳng Dầu khí.

Trước hết, thay mặt Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, tôi gửi tới các đồng chí lãnh đạo nhà Trường, các Thầy giáo, Cô giáo và toàn thể cán bộ, công nhân viên Nhà trường lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân kỷ niệm 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2019).

Ngày 20/11 hàng năm không chỉ là ngày hội của giáo chức Việt Nam mà là ngày hội của toàn xã hội tôn vinh và tri ân các thầy giáo, cô giáo, tôn vinh truyền thống đạo lý “tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tự hào khi có các cơ sở đào tạo, có các thầy giáo, cô giáo luôn tâm huyết, gắn bó và trách nhiệm với sứ mệnh lớn lao của mình là đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ học sinh, sinh viên giỏi kiến thức, vững tay nghề để trở thành những người lao động Dầu khí chuyên nghiệp, giàu bản lĩnh, tiếp nối truyền thống những người đi tìm lửa của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam anh hùng.

Các Thầy giáo, Cô giáo kính mến!

Năm 2019, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức trong bối cảnh kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chậm, ảnh hưởng trực tiếp đến các dự án Dầu khí đang triển khai cũng như đến thị trường cung cấp các dịch vụ kỹ thuật dầu khí và cung ứng nhân lực. Trường Cao đẳng Dầu khí cũng chịu tác động không nhỏ từ bối cảnh đó. Tuy nhiên, tập thể Lãnh đạo, các Thầy giáo, Cô giáo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Nhà trường đã đoàn kết vượt lên những khó khăn, thách thức, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nỗ lực cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch Tập đoàn giao.

Tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Thầy trò và Cán bộ, công nhân viên Nhà trường đã đạt được trong năm học 2018-2019.

Các Thầy giáo, Cô giáo kính mến!

Nền kinh tế, đời sống xã hội đã, đang và sẽ thay đổi không ngừng do chịu tác động từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Không chỉ nước ta mà ở nhiều nước đang phát triển trong khu vực và trên thế giới đều phải đối mặt với những thách thức lớn về sự thiếu hụt lao động chất lượng cao và kỹ năng chuyên nghiệp.

Ngành Dầu khí Việt Nam cũng không nằm ngoài sự vận động này của thời đại. Vì vậy, với chức năng là cơ sở đào tạo nghề nghiệp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Nhà trường cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các nghề đạt chuẩn quốc tế; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, mở rộng hợp tác trong và ngoài nước trong lĩnh vực giáo dục đào tạo; tập trung quy hoạch, kiện toàn nhân sự quản lý và xây dựng đội ngũ giáo viên đủ phẩm chất, đảm bảo sự ổn định và phát triển đồng bộ; quan tâm đào tạo, phát triển chuyên sâu cho đội ngũ giáo viên để họ không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, cập nhật kiến thức mới.

Để đào tạo ra thế hệ người lao động dầu khí thời đại CMCN 4.0, tôi đề nghị các Thầy giáo, Cô giáo cần phải mạnh mẽ thay đổi về quan điểm, tư duy và phương pháp giảng dạy với phương châm lấy khoa học kỹ thuật tiên tiến làm nền tảng, lấy người học làm trung tâm, lấy chất lượng đào tạo làm cốt lõi. Đặc biệt cần quan tâm đến việc phát triển tư duy tích cực, năng lực vận dụng, thích nghi, giải quyết vấn đề, tăng cường đào tạo chuyên môn, rèn luyện kỹ năng thực tế, ngoại ngữ, tác phong công nghiệp... cho học sinh, sinh viên.

Với 44 năm xây dựng và trưởng thành, tôi tin tưởng rằng Tập thể Ban lãnh đạo, các Thầy giáo, Cô giáo, cán bộ, công nhân viên Nhà trường sẽ luôn giữ vững truyền thống đoàn kết, đồng lòng; đồng thời nỗ lực hơn nữa, tích cực hơn nữa, kịp thời nắm bắt những cơ hội, dám đương đầu với thách thức để mở rộng các loại hình đào tạo và dịch vụ đào tạo, tiếp tục duy trì và phát triển các loại hình dịch vụ kỹ thuật truyền thống đang là thế mạnh của Nhà trường; xây dựng, hoàn thiện các nghề đào tạo đạt chuẩn khu vực và quốc tế, chú trọng liên doanh, liên kết với các cơ sở đào tạo có uy tín ở trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng sản phẩm đào tạo của Nhà trường.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, một lần nữa, xin gửi tới các Thầy giáo, Cô giáo, cán bộ, công nhân viên Nhà trường lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Và xin nhấn mạnh rằng Lãnh đạo Tập đoàn luôn dành sự quan tâm và niềm tin sâu sắc vào tương lai phát triển của Nhà trường.

Chào thân ái và tin tưởng thành công!

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Mạnh Hùng